

ข่าวเด่น

อัตราเงินลดลง

อัตราเงินเพื่อพื้นฐานลดลงอย่างเห็นได้ชัด



อัตราเงินเพื่อทั่วไปและอัตราเงินเพื่อพื้นฐานของอินเดียเตรียมที่จะบรรจบกัน โดยกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจะส่งผลให้เกิดการลดอัตราเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเพื่อพื้นฐานยังคงอยู่ที่ร้อยละ 6 ลดลงร้อยละ 5.4 ในเดือนมกราคม อัตราเงินเพื่อค่าปรับลดลงต่ำสุดในรอบ 19 เดือน ปังบอกถึงการตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารทุนสำรองอินเดีย อัตราเงินเพื่อค่าปรับอยู่ที่ร้อยละ 2.05 ต่ำกว่าเป้าหมายระยะกลางของธนาคารทุนสำรองอินเดียที่ร้อยละ 4 ด้วยธนาคารกลางคาดการณ์อัตราเงินเพื่อทั่วไปคงที่ภายในเป้าหมายระยะกลางในอีก 10 เดือนข้างหน้า ทำให้มีโอกาสที่อัตราทั้งสองจะบรรจบกัน (แหล่งข้อมูล: Bloomberg)

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (MPC) ลดจุดพื้นที่ของอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมในตลาดซื้อคืนพันธบัตรเหลือร้อยละ 6.25 และยืนยันสถานะนโยบาย "เข้มงวดแบบกำหนดเป้าหมาย" ที่ปรับใช้เมื่อเดือนตุลาคมหลังจากที่มีการชะลอตัวของอัตราเงินเพื่ออย่างรวดเร็ว การลดลงของอัตราเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนสิงหาคม 2017 รัฐมนตรีฯของอาร์บีไอให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าการเปลี่ยนแปลงสถานะช่วยให้เกิดความยืดหยุ่นและเปิดพื้นที่ให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินเดียอย่างมั่นคงในเดือนข้างหน้าตราไว้ที่อัตราเงินเพื่อยังคงอ่อนตัว (แหล่งข้อมูล: RBI, Bloomberg)

การเปลี่ยนแปลงด้านภาษีรัฐและนโยบายเงินกู้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะเป็นตัวขับเคลื่อนเติบโตทางรายได้ระหว่างร้อยละ 10 ถึง 15 ต่อปีในอีกสามปีข้างหน้า จากรายงานของไอซีไอไอซี วิศวิวิธส์ จำกัด บริษัทนายหน้าที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย การปฏิรูปโครงสร้างจะเพิ่มเงินออมและลดต้นทุนให้กับบริษัท ขณะที่การกระตุ้นงบประมาณล่าสุดจะขับเคลื่อนการบริโภค การเติบโตทางรายได้มีแนวโน้มที่จะกลับคืนเนื่องจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ที่มีรายได้ตามรายงานสำหรับไตรมาสจนถึงขั้นความมั่นใจหรือเท่ากับประมาณการรายได้ (แหล่งข้อมูล: Bloomberg, ICICI Securities Ltd.)

หุ้นของเอส แลงก์ จำกัดพุ่งทะยานมากที่สุดในสิบปีหลังจากที่อาร์บีไอทำการตรวจสอบและไม่พบหนี้เสียที่เปิดเผยสำหรับปีการเงินที่ผ่านมา รายงานการตรวจสอบที่ไม่มีปัญหาจะช่วยให้ธนาคารเข้าถึงตลาดเงินทุนเพื่อเติมหุ้นทุนทั่วไประดับ 1 และให้กลับไปอยู่ในโมเดลการเติบโตดั้งเดิม เอส แลงก์ จำกัด ได้รายงานหนึ่งในอัตราการเติบโตการกู้ที่สูงที่สุดในธนาคารอินเดีย การได้รับคำรับรองว่าปกติจากอาร์บีไอในด้านคุณภาพสินทรัพย์ช่วยให้ลดความกดดันของธนาคารและแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ผู้นำที่นำให้ราคาหุ้นเมื่อปีที่แล้วต้องตกขบวน ราวิดี ชิงห์ กิล ซีอีโอที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งโดยอาร์บีไอ และเป็นผู้บริหารธนาคารรอยซ์แบงก์สาขาอินเดียเตรียมรับตำแหน่งในวันที่ 1 มีนาคม (แหล่งข้อมูล: Bloomberg)

ระยะห่างกว้างขึ้น
การฟื้นตัวของพันธบัตรปลายสั้น ขณะที่ผลผลิตในรอบ 10 ปีไม่



พันธบัตรไถ่ถอนระยะสั้นลงของอัตราดอกเบี้ยเตรียมที่จะบรรลุเกินที่คาดการณ์เมื่อผู้ค้าคาดการณ์ว่าอัตราเงินเพื่ออ่อนตัวจะเป็นเหตุให้อัตราดอกเบี้ยลดอัตราดอกเบี้ยทันทีที่ถึงการประชุมในเดือนเมษายน ข้อกังวลเกี่ยวกับแผนของรัฐบาลที่จะขายหนี้มูลค่ากว่า 1 แสนล้านดอลลาร์และอาคารคืนกลับที่จะเกิดสภาพขาดแคลนเงินสดซ้ำซ้อนที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมามีเป็นปัจจัยบั่นทอนความน่าเชื่อถือของพันธบัตรที่มีอายุมากกว่า นอกจากนี้ความต้องการพันธบัตรไถ่ถอนระยะสั้นจะสูงเนื่องจากการคาดการณ์ที่จะเกิดสภาพคล่องที่บีบตัวซึ่งมักเกิดขึ้นตอนปลายปีงบประมาณในเดือนมีนาคม (แหล่งข้อมูล: Bloomberg)

รัฐสภาของอินเดียสิ้นสุดการประชุมครั้งสุดท้ายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์เมื่อรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีโมดิเตรียมลงคะแนนภายในเดือนพฤษภาคม คณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียจะประกาศตารางวันที่ลงคะแนนในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า อินเดียต้องจัดการเลือกตั้งกลางให้กับ 545 ที่นั่งในรัฐสภาระดับล่าง และคาดการณ์ว่าจะมีประชาชนมาลงคะแนนเลือกรัฐบาลใหม่มากถึง 875 ล้านคน การประชุมครั้งสุดท้ายของรัฐสภาจะจัดขึ้นเพื่อรับรองงบประมาณชั่วคราวสำหรับปีงบประมาณเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน (แหล่งข้อมูล: CNN)

ข้อมูลสำคัญ

รายงานฉบับนี้ไม่ถือเป็นข้อเสนอสำหรับหน่วยธุรกิจ และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นหรือการโฆษณาแต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ได้ประกอบไปด้วยการพยากรณ์หรือการแทนความใด ๆ ของการผันในอัตราหรือราคาของหลักทรัพย์ที่จะเกิดขึ้น เนื้อหาของข้อความข้างต้นทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเท่านั้นโดยไม่มีคำมั่นถึงวัตถุประสงค์ สถานการณ์ทางการเงินเฉพาะ และความต้องการส่วนบุคคลใด ๆ ของบุคคลที่อ่านข้อความนี้ ผู้ใช้เอกสารฉบับนี้ควรขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนในหลักทรัพย์ เครื่องมือทางการเงิน หรือกลยุทธ์ด้านการลงทุนใด ๆ ที่กล่าวอ้างเอาไว้ในเอกสารฉบับนี้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราจะช่วยให้คุณเอาชนะความท้าทายด้านการลงทุน โปรดติดต่อตัวแทนด้านการลงทุนของ UTI หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ www.utifunds.com